

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 15-21 กรกฎาคม 2563

พาณิชย์ถกผู้ส่งออกข้าวปรับเป้ายอดส่งออกปี 63

เอกชน เผย ปัจจัยลบรุมปรับเป้าส่งออกข้าวไทยเหลือ 6.5 ล้านตัน ต่ำสุดในรอบ 10 ปี ไทยหล่นอันดับสามของโลก

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวภายหลังการหารือการส่งออกข้าวระหว่างกระทรวงพาณิชย์และเอกชนว่า สมาคมได้รายงานสถานการณ์ในภาพรวมของการส่งออกข้าวในครึ่งปีหลังปี 2563 ต่อที่ประชุมโดยสมาคมจะปรับลดเป้าส่งออกที่เคยกำหนดในช่วงต้นว่าจะสามารถส่งออกได้ 7.5 ล้านตัน เหลือ 6.5 ล้านตัน เป็นเป้าที่ต่ำสุดในรอบ 10 ปี เป็นลำดับที่ 3 ของโลก รองจาก อินเดียที่คาดว่าจะส่งออกได้ 9.5-10 ล้านตัน เวียดนาม 7 ล้านตัน

สาเหตุที่ต้องปรับลดเป้าการส่งออกเนื่องจากประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยแล้งทำให้ผลผลิตข้าวในประเทศลดลงส่งผลให้ราคาข้าวของไทยสูงขึ้น รวมทั้งค่าเงินบาทแข็งถ้ามายังอย่างต่อเนื่องทำให้ข้าวของไทยราคาสูงกว่าข้าวจากประเทศคู่แข่งเช่นในช่วงที่ผ่านมาข้าวขาว 5% ของไทยราคาต่อตันอยู่ที่ 520 ดอลลาร์ต่อตัน ขณะที่ข้าวขาว 5% ของอินเดียอยู่ที่ 360 ดอลลาร์ต่อตัน เวียดนามอยู่ที่ 440 - 450 ดอลลาร์ ทำให้ลูกค้าเลือกที่จะซื้อข้าวจากประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งของไทย ทำให้การส่งออกข้าวของไทยลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกันลดลงถึง 40%

นายชูเกียรติ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามก็คาดว่าครึ่งปีหลังการส่งออกข้าวจะดีขึ้น เนื่องจากค่าเงินที่อ่อนค่าลงจากต้นปีอยู่ที่ 31.80 บาทต่อดอลลาร์จากที่เคยอยู่ที่ 30.70 บาทต่อดอลลาร์ ทำให้ราคาข้าวของไทยปรับลดลง บวกกับแรงกดดันจากผลผลิตข้าวนาปรังที่กำลังจะออกมาทำให้ข้าวของไทยราคาอยู่ที่ 440 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งแม้ว่าราคาข้าวของไทยจะปรับตัวลดลงมาบ้างแต่ก็ยังสูงกว่าราคาข้าวจากประเทศคู่แข่งทำให้การแข่งขันของไทยยังลำบากถือว่าตลาดการส่งออกข้าวยังไม่สดใส แต่ก็มั่นใจว่าในครึ่งปีหลังจะสามารถทำได้ที่ 3.5 ล้านตันรวมทั้งหากภาครัฐสามารถผลักดันการส่งมอบข้าวให้กับเงินในส่วนที่เหลืออีก 3 แสนตัน ก็จะทำให้ไทยสามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าที่ 6.5 ล้านตัน ขณะเดียวกันในส่วนของยุทธศาสตร์ข้าวก็ยังคงเดินหน้าต่อเพื่อพัฒนาให้ไทยมีพันธุ์ข้าวที่หลากหลายเพื่อให้ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันที่มากขึ้น

“หลังจากที่นำเสนอเป้าส่งออกข้าวไป ในมุมมองของภาครัฐมองว่าน้อยไป แต่ก็ต้องยอมรับเพราะมีปัจจัยลบต่าง ๆ มากมาย ทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่า ราคาข้าวที่สูงขึ้น และประเทศคู่แข่งเช่น กัมพูชา และเมียนมาก็มีแนวโน้มว่าสามารถส่งออกไปจีนมากขึ้นเพราะมีระบบโลจิสติกส์ที่ดีและใกล้กับจีนมากกว่าไทย อย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีและรรมว. พาณิชย์ ก็สั่งการให้สมาคมและกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ทำงานร่วมกันในการหาช่องทางส่งออกข้าวให้ได้มากที่สุด” นายชูเกียรติ กล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

สมาคมส่งออกข้าวเตรียมหันเป้าส่งออกข้าวปี 63 ข้าวเหลือ 6 ล้านตัน

สมาคมส่งออกข้าวไทย รับ การส่งออกข้าวไทยเข้าสู่ภาวะถดถอย ข้าวไทยแพง ขณะที่ข้าวคู่แข่งราคาถูก ทำให้ถูกแย่งส่วนแบ่งตลาด จีรัฐเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ที่เป็นการต้องการของตลาด

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะส่งออกได้ไม่ตามเป้าที่วางไว้ในแต่ละเดือน เนื่องจากการแข่งขันค่อนข้างสูง และข้าวไทยไม่สามารถต่อกรกับคู่แข่งได้ เช่น เวียดนาม พม่า อินเดียโดยเฉพาะเวียดนามที่มีการพัฒนาด้านการผลิตและพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 20 ปี ขณะที่ไทยแม้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวแต่ก็ยังไม่ได้นำมาทดลองใช้ ประกอบกับพันธุ์ข้าวของไทยก็ยังไม่ตรงยังไม่มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ราคาข้าวของประเทศคู่แข่งยังราคาถูกกว่าของไทย โดยราคาข้าวขาว 5% ของไทยราคา 510 ดอลลาร์ต่อตัน ขณะที่เวียดนาม ราคา 448-452 ดอลลาร์ต่อตัน อินเดีย 378-382 ดอลลาร์ต่อตันและปากีสถาน 428-432 ดอลลาร์ต่อตัน

“ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำกำลังการซื้อก็น้อยลง ขณะนี้ทุกประเทศก็ซื้อสินค้าราคาถูก โอกาสของไทยในตลาดโลกก็ยิ่งน้อยลง เมื่อประเมินสถานการณ์แล้ว การส่งออกข้าวไทยในปีนี้น่าจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 7.5 ล้านตัน เพราะครึ่งปีหลังการแข่งขันในตลาดโลกก็น่าจะรุนแรงมากขึ้น สมาคมฯจะมีการปรับเป้าการส่งออกข้าวใหม่เหลือ 6-6.5 ล้านตัน เพราะครึ่งปีแรกยอดการส่งออกก็หายไปแล้ว 1 ล้านตัน” นายชูเกียรติ กล่าว

นายชูเกียรติ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่า การส่งออกข้าวไทยเริ่มถดถอยลง เพราะมีต้นทุนการผลิตสูง ไม่สามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ เช่น เวียดนาม อินเดีย พม่า โดยเฉพาะเวียดนามที่มีการพัฒนาด้านการผลิตและพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 20 ปี ขณะที่ไทยแม้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวแต่ก็ยังไม่ได้นำมาทดลองใช้ ประกอบกับพันธุ์ข้าวของไทยก็ยังไม่ตรงยังไม่มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของตลาด ที่ขณะนี้มีความต้องการพันธุ์ข้าวนุ่ม ซึ่งเวียดนามสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวนุ่มและส่งออกแย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวไปแล้ว ดังนั้นเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ข้าวจึงเป็นเรื่องสำคัญ รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตที่ต้องให้ผลผลิตต่อไร่สูง จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาในเรื่องนี้ให้ได้โดยเร็ว

สำหรับตลาดส่งออกข้าวไทยเชื่อว่ายังคงส่งออกไปได้ดี เช่น ตลาดสหรัฐที่เป็นตลาดข้าวหอมมะลิไทย แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนตลาดญี่ปุ่น ก็คงยังซื้อข้าวจากประเทศไทยเหมือนเดิมแม้ว่าราคาข้าวไทยจะสูงกว่าประเทศอื่น โดยเราส่งออกประมาณ 3 แสนตัน ขณะที่ตลาดฮ่องกง สิงคโปร์ จีน ฟิลิปปินส์ที่เคยเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ คาดว่าโอกาสจะน้อยลง เช่น ฮ่องกง ส่วนแบ่งการตลาดของข้าวไทยก็เริ่มน้อยลงเมื่อเวียดนามเข้ามาเจาะตลาดเพิ่มขึ้น ทำให้ปีนี้คาดว่า อันดับการส่งออกข้าวของไทยจะหล่นมาอยู่ในอันดับที่ 3 ของโลก ซึ่งปีนี้เวียดนามตั้งเป้าการส่งออกที่ 6.7 ล้านตันแต่วันนี้ส่งออกเกินเป้าไปแล้ว

นายชูเกียรติ กล่าวว่า ปัญหาส่งออกของข้าวไทยก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับค่าเงินบาทที่แข็งค่า เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอย่างอินเดีย เวียดนาม เพราะการที่ค่าเงินบาทแข็งทำให้ราคาข้าวไทยแพงในตลาดโลก ซึ่งมาตรการส่งเสริมอื่นที่จะช่วยดันการส่งออกข้าวไทยคงยากหากค่าเงินบาทของไทยยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในช่วงขาลง ทุกประเทศก็ประคับประครองตัวเองให้อยู่รอดด้วยการซื้อของถูก เมื่อไรที่เศรษฐกิจฟื้นก็ซื้อของแพงได้

ทั้งนี้การส่งออกข้าวในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค.-พ.ค.) มีปริมาณ 2,574,374 ตัน มูลค่า 1,732.2 ล้านดอลลาร์ โดยปริมาณส่งออกลดลง 31.9% และมูลค่าลดลง 13.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มี

การส่งออกปริมาณ 3,779,394 ตัน มูลค่า 1,975.2 ล้านดอลลาร์ โดยการส่งออกข้าวในเดือนพ.ค. 2563 มีปริมาณ 462,768 ตัน มูลค่า 11,122 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง 28.1% และ 23.6% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย. 2563 และคาดว่าในเดือนมิ.ย. 2563 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 450,000-500,000 ตัน เนื่องจากประเทศ ผู้นำเข้าได้ชะลอการนำเข้าเพราะมีสต็อกข้าวเพียงพอแล้ว ประกอบกับเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนของต่างประเทศซึ่งมักจะมีการบริโภคข้าวลดลง และราคาข้าวของประเทศคู่แข่งก็ยังต่ำกว่าข้าวไทยมาก ทั้งนี้การที่ราคาข้าวไทยยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง เนื่องจากอุปทานข้าวของไทยมีจำกัดทำให้ราคาข้าวภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ค่าเงินบาทก็ยังอยู่ในระดับที่แข็งค่า จึงส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นและห่างจากประเทศคู่แข่งประมาณ 60-130 ดอลลาร์

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ส่งออกข้าวไทยปี 63 เสี่ยงหล่นอันดับ 3 โลก

ผู้ส่งออกข้าวแนะ “ตลาดนำการผลิต” ไทยต้องเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ สู้ศึก ระบุกว่าจะเพียงพอความต้องการของเกษตรกรต้องใช้เวลา 3-5 ปี ปี 63 ไทยเสี่ยงสูงหล่นอันดับ 3 ส่งออกข้าวโลก

จากที่กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศจับมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” เป้าหมายเพื่อสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก และผลักดันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารติด 1 ใน 10 อันดับแรกของโลกนั้น

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” เป็นเรื่อง que ไทยเองจะต้องเร่งดำเนินการ เนื่องจากการค้าของโลกในยุคโลกาภิวัตน์นี้มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ตลาดผู้บริโภคเองก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคอยากจะได้คือสิ่งที่เราต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำได้แค่ช่วงข้ามคืน

ทั้งนี้ต้องเริ่มจากการพัฒนาไม่ว่าจะในการศึกษาวิจัยตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ จนมาถึงการตลาดปลูกจนมีผลเป็นที่น่าสนใจและลูกค้ายอมรับ จากนั้นก็ต้องขยายเมล็ดพันธุ์จนมีเพียงพอที่จะปลูกจนได้จำนวนที่สามารถนำไปจำหน่ายในตลาดได้ โดยรวมแล้วน่าจะใช้เวลาในส่วนนี้ไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี เพราะฉะนั้นคงไม่สามารถที่จะทำให้บังเกิดผลได้ในปีหรือปีหน้า ซึ่งยังไม่รวมถึงการพัฒนาในเรื่องการบริหารจัดการให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรวมถึงภาคการแปรรูป ระบบสุขอนามัยและอื่น ๆ อย่างไรก็ตามเป็นนิมิตหมายที่ดีถ้ามีการทำงานประสานกันระหว่างกระทรวงหลักรวมถึงภาคเอกชนที่จะมีข้อมูลที่ถูกต้องของตลาดซึ่งเอกชนจะใกล้ชิดมากกว่าหน่วยงานรัฐ

“ผมเข้าใจว่าการที่เรามีโอกาสขยับอันดับในเรื่องของการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารในปีหรือปีหน้า อาจจะเป็นการคาดการณ์ที่เร็วเกินไป ถ้าจะเกิดขึ้นได้ก็คงไม่ได้มาจากเรื่องยุทธศาสตร์ดังกล่าวอาจจะมาจากเรื่องสถานการณ์โควิดที่ทำให้หลายประเทศกักตุนอาหารมากขึ้นและจากบางประเทศส่งออกที่ประสบปัญหาโรคระบาดในปัจจุบัน ซึ่งในประเด็นนี้อาจจะทำให้ไทยซึ่งทั่วโลกให้ความไว้วางใจว่าเป็นประเทศที่สามารถควบคุมเรื่องโควิดได้ดี จะมีโอกาสส่งออกสินค้าเกษตรในภาพรวมในมูลค่าที่สูงขึ้นหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือกุ้งและไก่แช่แข็ง”

แต่อย่างไรก็ตามก็มีหลายผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นข้าวซึ่งปีนี้คาดว่าจะส่งออกได้ไม่เกิน 6.5 ล้านตันจาก 7.5 ล้านตันในปีที่แล้วและอาจจะหล่นไปเป็นที่ 3 ของโลกในเรื่องตัวเลขส่งออกรองจากอินเดีย

และเวียดนาม ด้วยเหตุผลที่ข้าวไทยมีราคาที่สูงกว่าคู่แข่งในระดับค่อนข้างมากและพันธุ์ข้าวที่ไม่หลากหลายเหมือนที่คู่แข่งมีทำให้ตลาดข้าวของไทยหดตัวมาโดยต่อเนื่อง

สำหรับสิ่งที่พูดคุยกันในเรื่องยุทธศาสตร์การตลาดนำการผลิตจะสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้ เราต้องมีพันธุ์ข้าวที่หลากหลายและมีผลผลิตต่อไร่ที่สูงถึงจะสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งอื่น ๆ ได้ แต่อย่างทีกล่าวมาข้างต้น สิ่งเหล่านี้จะต้องใช้เวลาพอสมควร แต่ถึงจะช้าก็ต้องทำเพราะนี่คือความอยู่รอดของอุตสาหกรรมข้าวไทยในอนาคต หากมีเช่นนั้นข้าวไทยในตลาดโลกก็คงเหลือแค่เป็นตำนาน สิ่งที่น่าายกรัฐมนตรีพูดว่าจะผลักดันให้ไทยกลับมาเป็นอันดับ 1 ผู้ส่งออกข้าวโลกภายใน 2 ปีคงไม่ใช่สิ่งที่น่าจะทำได้ แต่ถ้าเรามีความตั้งใจและพยายามผลักดันสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นและต่อเนื่อง ในอนาคตก็อาจจะมีความเป็นไปได้

ข้อมูลในปี 2562 ผู้ส่งออกข้าวโลก 3 อันดับแรกได้แก่ อินเดีย ปริมาณ 9.7 ล้านตัน , ไทย 7.5 ล้านตัน และเวียดนาม 6.5 ล้านตัน ขณะที่ช่วง 6 เดือนแรกปี 2563 อินเดียส่งออกได้ 5.5 ล้านตัน, เวียดนาม 3.4 ล้านตัน และไทย 3 ล้านตัน

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ตั้งเป้าทวงแชมป์ส่งออกข้าว จับมือทุกภาคส่วน ตั้งธงเลือกตัวแทนพันธุ์ข้าว ทีมชาติไทย

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดข้าวมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น หลายประเทศมีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตข้าวเพื่อบริโภคภายในประเทศ และสามารถส่งออกจนเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ในขณะที่หลายประเทศสามารถปลูกข้าวได้ปริมาณมาก แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ ประเทศไทยถือเป็นผู้นำการส่งออกข้าวของโลกมาหลายปี แต่ในช่วงปี 2559 - 2562 ประเทศไทยปริมาณการส่งออกข้าวไทยที่ลดลง ประกอบกับต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันในเรื่องของราคากับประเทศส่งออกคู่แข่งต่างๆ อาทิ ประเทศอินเดีย เวียดนาม กัมพูชา และพม่า เป็นต้น ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีความแตกต่างทั้งในเรื่องของความโดดเด่นของพันธุ์ข้าว ความหอมรสชาติ ผลผลิต รวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรได้

“การประกวดข้าวฯ ในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตื่นตัวระดมสมองช่วยกันวิเคราะห์ถึงความต้องการของตลาดข้าวโลก จึงทำให้มั่นใจว่า ปีหน้าไทยจะสามารถเรียกคืนแชมป์ข้าวกลับมาได้อย่างแน่นอน และขอให้จัดการประกวดนี้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งต้องมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ดียิ่งขึ้นทั้งอายุการเก็บเกี่ยวและผลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชนะการประกวดครั้งนี้ จะต้องนำไปวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป ซึ่งปัญหาที่ผ่านมาชาวนาได้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ ทำให้ได้ผลผลิตต่ำประมาณ 350 กก.ต่อไร่ เกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เต็มเมล็ด แต่หากได้รับเมล็ดพันธุ์ที่ดี จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 500-700 กก.ต่อไร่ กรมการข้าวจึงต้องเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนทั้งเครื่องมือและความรู้ให้กับเกษตรกร ตลอดจนนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงและให้ความสำคัญกับเรื่องเมล็ดพันธุ์ จึงเน้นย้ำให้กระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์ในการร่วมกันวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวของไทยให้มีคุณภาพเพื่อช่วยชาวนาอย่างเร่งด่วน” นายประภัตร กล่าว

อย่างไรก็ตาม ชาวนาไทยจะต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำนาใหม่ ให้ใช้น้ำน้อย โดยการทำนาแบบเกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย อาทิ ใช้ระบบหยดน้ำ นอกจากนี้ ปีหน้าไทยจะเป็นเจ้าภาพการประกวดข้าวโลก จึงได้เน้นย้ำกับกรมการข้าวให้ไปศึกษาวิเคราะห์ข้าวจากผู้ชนะในปีที่แล้วว่าเป็นอย่างไร เชื่อว่าคนไทยเรา

แก่ และสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวได้ดี ซึ่งจะต้องมีการประกวดในประเทศไทยกันเองอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคัดพันธุ์ที่ดีที่สุดต่อไป

นายสุตสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าวได้ร่วมหารือกับกรมการค้าต่างประเทศ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาข้าวไทย แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของข้าวไทย ประกอบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) มีนโยบายในการพัฒนาข้าวไทยให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีการเชื่อมโยงหน่วยงานหลายภาคส่วน ตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคไปจนถึงการขยายตลาดการค้าข้าวในต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาข้าวไทย พร้อมวางแนวทางการพัฒนาระบบให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาในการแข่งขันในการส่งออกข้าวในตลาดโลกได้อย่างตรงจุด

นายสุตสาคร กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาข้าวไทย กรมการข้าวจึงได้กำหนดจัดงาน "การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563" ในวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ที่จะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องมีขบวนการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์ให้ตรงพันธุ์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยประสานความร่วมมือให้เกิดความเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ภายในงานมีการจัดนิทรรศการประกวดข้าวที่โดดเด่น 5 ประเภท ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย ข้าวขาวพื้่นนุ่ม ข้าวขาวพื้่นแข็ง และข้าวเหนียว อีกทั้งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านข้าว อาทิ สมาคมรวบรวมและผลิตเมล็ดพันธุ์ สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ฯลฯ มาร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายการตลาดนำการผลิต และยังช่วยเพิ่มแนวคิดมุมมองทางด้านกำลังการผลิต ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับงานวิจัยทางด้านข้าว ตลอดจนเปิดโอกาสให้เกษตรกร นักปรับปรุงพันธุ์ และผู้สนใจ สามารถส่งพันธุ์ข้าวเข้าประกวด ซึ่งพันธุ์ข้าวที่ได้รับการคัดเลือก จะนำไปต่อยอดสู่การขยายเชิงการค้า เป็นข้อมูลการวางแผนออกติดตามและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประเมินผลที่มีความโดดเด่นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณการผลิตสูงมากขึ้นต่อไป

สำหรับการจัดงานประกวดข้าวในครั้งนี้ มีผู้ส่งตัวอย่างข้าวเข้าประกวดจำนวน 131 ตัวอย่าง โดยคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกตัดสินผู้ชนะทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ผู้ชนะเลิศประเภทข้าวหอมมะลิไทย (พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105) นายพศิน ตรงใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ผู้ชนะเลิศประเภทข้าวหอมไทย (พันธุ์ข้าว PTT13036-5-1-1-6) ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้ชนะเลิศประเภทข้าวขาวพื้่นนุ่ม (พันธุ์ข้าว พิษณุโลก80) สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ชนะเลิศประเภทข้าวขาวพื้่นแข็ง (พันธุ์ข้าว 20RJP-2) บริษัท รวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ผู้ชนะเลิศประเภทข้าวเหนียว (พันธุ์ข้าว กข6) นางทองใส คำเจริญ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่มา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นบข.เห็นชอบประกันรายได้ข้าวฤดูการผลิต 2563/64 เริ่ม 1 ก.ย.

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พาณิชย์ เผยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รว.กลาโหม เป็นประธาน มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยกำหนดราคาเป้าหมายและปริมาณต่อครัวเรือนเท่ากับปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้าว 5 ชนิดดังนี้ 1. ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน 2. ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 3. ข้าวเจ้า 10,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 4. ข้าวหอมปทุมธานี 11,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และ 5. ข้าวเหนียว 12,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

นอกจากนั้นจะมีมาตรการเสริมเรื่องข้าว ได้แก่ 1. จะให้มีการชะลอการขายข้าว หากเป็นระยะเวลาที่ข้าวออกมากแล้วจะไปกดราคาตลาด ถ้าเกษตรกรเก็บข้าวไว้ไม่ขายจะมีเงินชดเชยให้ 1,500 บาท/ตัน ถ้าเป็นสถาบันเกษตรกรก็จะมีเงินให้ 1,500 บาท/ตันเหมือนกัน แต่สถาบันจะได้ 1,000 บาท และเกษตรกรจะได้ 500 บาท 2. เรื่องเงินกู้ โดยรัฐบาลจะช่วยรับภาระดอกเบี้ย 3% สำหรับสถาบันเกษตรกรและโรงสีที่ไปซื้อข้าวมาเก็บไว้ในช่วงที่ข้าวออกมากเพื่อไม่ให้ข้าวราคาตก และ 3. สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะช่วยในเรื่องของค่าบริหารจัดการและการปรับปรุงคุณภาพ รายละเอียดไม่เกิน 20 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท

"ในอดีตนั้นเราแบ่งออกเป็น 2 ก้อน ก้อนหนึ่งก็คือต้นทุน 500 บาท กับเรื่องของค่าเก็บเกี่ยว 500 บาท ซึ่งในอดีตนั้นก็ปัญหาโดยตลอด เพราะค่าเก็บเกี่ยวบางครั้งเวลาเกิดภัยพิบัติ ไม่มีข้าวให้เก็บเกี่ยวก็เป็นประเด็นปัญหาว่าควรจะได้ 500 บาทหรือไม่ สุดท้ายจึงใช้วิธีเอามารวมกันให้ไร่ละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งเรียกว่าค่าบริหารจัดการและปรับปรุงคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร" นายจรินทร์ กล่าว

โดยที่ประชุมได้มอบหมาย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงการคลัง สำนักงานประมง และกระทรวงพาณิชย์ จัดทำรายละเอียดโครงการประกันรายได้ มาตรการคู่ขนาน และงบประมาณตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และให้กระทรวงพาณิชย์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. นำเสนอ ครม. ต่อไป โดยทั้งหมดนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.63 เป็นต้นไปจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูการผลิตประมาณเดือน พ.ค.64

รายงานข่าว แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อให้ภาครัฐได้บริหารจัดการในหลายด้าน ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์

สำหรับแนวโน้มสถานการณ์การส่งออกข้าวสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้คาดการณ์เป้าหมายการส่งออกข้าวปี 63 ไว้ที่ 7.5 ล้านตัน โดยมีปัจจัยสำคัญดังนี้ ไทยได้รับจัดสรรโควตาประมูลนำเข้าข้าวจากเกาหลีใต้ ขณะที่ญี่ปุ่นเปิดประมูลนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่องจึงเป็นโอกาสการส่งออกข้าวไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียอาจนำเข้าข้าวในช่วงครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้าวไทยราคาสูงกว่าคู่แข่ง

ด้านการส่งออกข้าว ระหว่าง วันที่ 1 ม.ค. - 8 ก.ค.63 โดยอินเดียส่งออกอันดับ 1 ของโลก 4.65 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ เวียดนาม 4.17 ล้านตัน ไทย 3.15 ล้านตัน ปากีสถาน 2.07 ล้านตัน สหรัฐฯ 1.61 ล้านตัน การค้าข้าว สำหรับราคาข้าวไทยเทียบกับประเทศผู้ส่งออกสำคัญ ก.ค. 63 ปรับตัวลด เป็นไปตามทิศทางตลาดโลกและส่วนหนึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เกิดแน่ “มาตรฐานข้าวนุ่ม”

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ชุ่มปั่น “มาตรฐานข้าวนุ่ม” เจาะตลาดโลก 1 ปี ออกมาแน่ ไม่นานเกินรอ นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงมาตรฐานข้าวนุ่มทางกรมอยู่ระหว่างการดำเนินการ จะต้องใช้เวลา เนื่องจากไปเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ เพราะถ้าไปกำหนดอะไรแล้วแก้ไม่ได้ พุดง่ายจะต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ เข้าห้องแล็บ การบดข้าว ทางเทคนิคทั้งหมดต้องมีความเสถียรแล้วจะมีปัญหาในทางปฏิบัติต้องคู่ขนานไปกับพันธุ์ข้าว ระหว่างนี้กรมการค้าก็ไปเร่งดำเนินการอยู่ ต้องไปทดลองปลูก เพื่อพันธุ์ข้าวจะได้มีความเสถียร ต้องนำผลผลิตมาบรรจุอยู่ในมาตรฐานด้วย ขอให้ใจเย็น ไม่นาน คาด 1 ปีบวกลบชนิดน้อยนับจากวันนี้

“วันนี้ไทยไม่มีข้าวเจ้าพื้นนุ่มส่งออกเลย มีแต่ส่งออกในนามข้าวขาว จะแยกออกเป็นข้าวขาวนุ่ม ข้าวขาวแข็ง ความจริงการมีมาตรฐาน เป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์หรือผู้ค้า เท่านั้น ไม่ใช่ผู้บริโภค ยกตัวอย่างมาตรฐานข้าวหอมมะลิ 95% พอร์รับประทานคนบริโภครู้สึกใหม่เวลารับประทานความนุ่ม 95% หรือ 90% ไม่รู้ นี่เป็นประโยชน์ทางผู้ค้าที่จะเจรจาต่อรองดูมาตรฐานพวกนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือใช้แข่งขันในตลาดโลก”

อนึ่ง ปัจจุบันมาตรฐานข้าวเจ้าพื้นนุ่ม มี จำนวน 11 พันธุ์ ได้แก่ กข21, กข39, กข59, กข45, กข77, กข79, พิษณุโลก60-1, เจ้าช่อ, เจ้าลีซอสันป่าตอง, เจ้าขาวเชียงใหม่
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

ราคาข้าวอีสานทรุด! เจอโควิดพ่นพิษ-ผลผลิตข้าวเพื่อนบ้านทะลักตีตลาด

กาฬสินธุ์ - ชาวนาอีสานเศร้า! เจอผลกระทบโควิด-19 ระบาด ข้าผลผลิตข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านทะลักเข้ามาตีตลาด กระทบกลไกราคาข้าวหอมมะลิ-ข้าวเหนียวตกต่ำ ณะภาครัฐเร่งแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร

นายธนพล ธรรมโนชจิต ผู้จัดการตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นอกจากจะส่งผลกระทบเศรษฐกิจหลายด้านแล้วยังส่งผลกระทบต่อราคาข้าวอีกด้วย เนื่องจากปัจจุบันราคาข้าวหอมมะลิตกต่ำลงมาจากเดิมราคาตันละประมาณ 17,000 บาท เหลืออยู่ที่ตันละประมาณ 15,000 บาท

ส่วนราคาข้าวเหนียวตันละ 17,000 บาท ปัจจุบันยังคงราคาเท่าเดิม ซึ่งจริงๆแล้วราคาข้าวเหนียวต้องขยับขึ้น เพราะที่ผ่านมาหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตข้าวเหนียวน้อยและความต้องการมีมากขึ้น ทั้งนี้ ผลพวงดังกล่าวเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจซบเซาลงไป นักท่องเที่ยวไม่มี โรงแรมขนาดใหญ่ที่ใช้ข้าวหอมมะลิ หรือร้านอาหารอีสานต่างๆ ปิด ทำให้ราคาข้าวไม่ขยับขึ้น ราคาข้าวไม่สูงเหมือนปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะข้าวเหนียว

นายธนพลกล่าวอีกว่า สำหรับสาเหตุที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ข้าวเหนียวราคาตกต่ำลง นอกจากสถานการณ์โรคโควิด-19 แล้ว เกษตรกรยังประสบปัญหาข้าวเหนียวจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนค่อนข้างมากซึ่งราคาถูกกว่าข้าวเหนียวบ้านเรา ส่งผลให้ราคาข้าวเหนียวตกต่ำลงจากปีที่แล้วมาก

ทั้งนี้ เมื่อปีที่ผ่านมาราคาข้าวเหนียวในช่วงเดียวกันนี้สูงถึงราคา กิโลกรัมละ 18-20 บาท หรือตันละ 18,000-20,000 บาท แต่ปัจจุบันยังคงอยู่ที่ 16-17 บาท หรือตันละ 16,000-17,000 บาทเท่านั้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

กรมชลประทานเร่งใช้เทคโนโลยีกักเก็บน้ำในช่วงแล้ง

กรมชลประทาน เล็งนำเทคโนโลยี มาใช้กักเก็บน้ำ หลังกรมอุตุฯ คาดการณ์ ก.ค.-ก.ย. ฝนมากขึ้น แต่ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนน้อย ส่วนลุ่มเจ้าพระยาขอความร่วมมือรอฝนก่อนเพาะปลูกข้าว 5.3 ล้านไร่

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมอุตุฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ชลประทาน ก.ค.-ก.ย. นี้ จะมีฝนตกมากขึ้นทั่วประเทศ กรมชลประทานจึงเตรียมหาหรือหน่วยงาน ด้านเทคโนโลยีสำรวจทางน้ำ เพื่อร่วมกันกำหนดแผนเร่งด่วนในการเก็บกักน้ำและให้ทุกเขื่อนเตรียมทุกวิธี เพื่อเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดและให้สำรวจ ประเมินปริมาณน้ำและอุปสรรคที่ทำให้น้ำไม่ไหลเข้าเขื่อน เพราะช่วงที่ผ่านมาแม้จะเป็นช่วงฤดูฝน แต่ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนยังมีน้อย โดยเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีน้ำไหลเข้าเขื่อนทั่วประเทศ ปริมาณ 39.47 ล้าน ลบ.ม./วัน แต่มีการระบายออกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่จำเป็น 78.40 ล้าน ลบ.ม./วัน

ส่วนผลการเพาะปลูกพืชเกษตรตามแผนการผลิตทั่วประเทศ 17.33 ล้านไร่ ณ วันที่ 8 ก.ค. 2563 มีการเพาะปลูกได้ 7.07 ล้านไร่ หรือประมาณ 40% ของแผนฯ แบ่งเป็นแผนการปลูกข้าว 16.79 ล้านไร่ เพาะปลูก ได้ 6.972 ล้านไร่ หรือ 41.53% ของแผนฯ พืชไร่และพืชผัก แผนการเพาะปลูก 0.54 ล้านไร่ เพาะปลูกได้ 0.098 ล้านไร่ หรือ 18.3% ของแผนฯ

สำหรับพื้นที่ส่วนที่ยังไม่ได้เพาะปลูกข้าวนาปีอีกจำนวน 5.47 ล้านไร่ ขณะนี้ยังมีฝนทิ้งช่วง กรมชลประทานจึงได้วางแผนจัดสรรน้ำและหมุนเวียนการส่งน้ำในช่วงที่มีปริมาณฝนตกลดลง เพื่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศ และส่งน้ำให้กับพื้นที่นาปีที่ได้เพาะปลูกไปแล้วในลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 2.63 ล้านไร่ จากแผนการเพาะปลูก 8.01 ล้านไร่ โดยเพิ่มการระบายน้ำเข้าสู่แม่น้ำน้อย จากอัตรา 10 ลบ.ม./วินาที เป็น 20 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-ป่าสัก และแม่น้ำท่าจีน จะยังคงการรับน้ำไว้ที่ 15 ลบ.ม./วินาที

“กรมชลประทานขอความร่วมมือเกษตรกรให้รอฝนตกสม่ำเสมอ ก่อน คาดว่าตั้งแต่กลางเดือน ก.ค. เป็นต้นไปก็จะสามารถทำการเพาะปลูกได้ โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยา ที่มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีเกือบ 50% ของแผนการปลูกข้าว เหลือประมาณ 5.38 ล้านไร่ ขอให้รอน้ำฝนก่อน เพื่อความมั่นใจว่าจะไม่เกิดความเสียหาย หากมีการปลูกข้าว”

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่ ผลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2563 ทั้งประเทศ ระหว่าง 1 พ.ค.-12 ก.ค. ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศทั้งหมด 1,389 แห่ง ณ 1 พ.ค. มีปริมาณน้ำ 76,641 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การได้ ปริมาตร 52,576 ล้าน ลบ.ม. ล่าสุด 12 ก.ค. ปริมาณน้ำทั้งหมด 32,042 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้เหลือ 8,329 ล้าน ลบ.ม. หรือ 16% ของความจุเขื่อน แบ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ 35 แห่ง ณ 1 พ.ค. มีปริมาณน้ำ 70,926 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การได้ปริมาตร 47,384 ล้าน ลบ.ม. ล่าสุด 12 ก.ค. ปริมาณน้ำทั้งหมด 30,322 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้เหลือ 7,045 ล้าน ลบ.ม. หรือ 15% ของความจุเขื่อน

ส่วนน้ำในเขื่อนขนาดกลางที่มีความจุตั้งแต่ 2 ล้าน ลบ.ม. จำนวน 341 แห่ง ณ 1 พ.ค. มีปริมาณน้ำ 5,039 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การได้ปริมาตร 4,661 ล้าน ลบ.ม. ล่าสุด 12 ก.ค. ปริมาณน้ำทั้งหมด 1,521 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้เหลือ 1,161 ล้าน ลบ.ม. หรือ 25% ของความจุเขื่อน

ขณะที่น้ำในเขื่อนขนาดเล็กจำนวน 1,031 แห่ง ณ 1 พ.ค. มีปริมาณน้ำ 676 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การได้ ปริมาตร 531 ล้าน ลบ.ม. ล่าสุด 12 ก.ค. ปริมาณน้ำ 199 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้เหลือ 123 ล้าน ลบ.ม. หรือ 23% ของความจุเขื่อน

กรมชลประทานได้ดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ระหว่างปลายเดือน มิ.ย.-กลางเดือน ก.ค.มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 33 อำเภอ 230 หมู่บ้านใน 14 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย ตาก เลย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี นครนายก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง

การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อทุเลาสถานการณ์ คือ นำรถบรรทุกจำนวน 26 คัน รวม 101 เที่ยว ได้ปริมาณน้ำ 754,000 ลิตร ดำเนินการบรรทุกน้ำสะสมได้ 131 คัน รวม 8,002 เที่ยว คิดเป็นปริมาณน้ำทั้งหมด 53.2 ล้านลิตร ดำเนินการสูบน้ำจำนวน 69 เครื่อง สูบน้ำได้ 1.26 ล้าน ลบ.ม. และสามารถสูบน้ำได้สะสมปริมาณ 1,603 ล้าน ลบ.ม. สูบน้ำเพื่อช่วยภัยแล้ง เพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 376.726 ล้าน ลบ.ม. สูบน้ำเพื่อผันน้ำ ช่วยในพื้นที่แห้งแล้งปริมาณ 1,226.37 ล้าน ลบ.ม.

นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมเครื่องจักรอื่นๆ เพื่อช่วยรับมือแล้งและฝนใหม่ที่จะมา จำนวน 145 หน่วย ซึ่งประกอบด้วย รถแบ็คโฮ, รถบรรทุกเทท้าย, รถขุดดินตะขวย, รถตักหน้าขุดหลัง และเครื่องผลักดันน้ำ ยังมีการซ่อมแซม สร้างทำนบ ฝายจำนวน 7 แห่ง ขุดลอกแหล่งน้ำ จำนวน 37 แห่ง

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

“พาณิชย์-เกษตร”จับมือดัน“อาหารไทย อาหารโลก” เตรียมลุยเพิ่มมูลค่า-ทำตลาดเชิงรุก

“พาณิชย์”ผนึกกำลัง “เกษตร” ดันอาหารไทยเป็นอาหารโลก หลังล่าสุดอันดับโลกอยู่ลำดับที่ 11 มั่นใจขยับเพิ่มขึ้นได้อีก เหตุแม้เจอวิกฤตเศรษฐกิจชะลอตัว สงครามการค้า บาทแข็ง และล่าสุดโควิด-19 แต่ไทยยังส่งออกอาหารได้เพิ่มขึ้น เตรียมลุยผลักดันต่อ ทั้งเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม ทำตลาดเชิงรุก ส่งเสริมโลจิสติกส์ แก้ไขกฎระเบียบติดขัด เจริญเปิดตลาด และเตรียมพร้อมการค้าขายหลังยุคโควิด-19

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการจัดงาน “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ว่า ปัจจุบันการส่งออกสินค้าอาหารของไทยขึ้นไปอยู่ลำดับที่ 11 ของโลกแล้ว โอกาสที่จะขึ้นสู่อันดับต่อไป ก็มีความเป็นไปได้ เพราะภายใต้สถานการณ์โลกที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจโลก สงครามการค้า ค่าเงินบาทแข็ง และล่าสุดสถานการณ์โควิด-19 แต่การส่งออกอาหารของไทยยังเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งหากจะถามว่าอาหารไทยจะพัฒนาขึ้นไปเป็นอาหารโลก มีความเป็นไปได้หรือไม่ ก็ต้องตอบตรงนี้เลยว่าเป็นไปได้

“ขณะนี้ การส่งออกอาหารของประเทศไทย ยังเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็ผัก ผลไม้ อาหารทะเลแช่แข็ง ไก่สดแช่แข็ง ทุ่นากระป๋อง กุ้งสดแช่แข็ง แปรรูป น้ำตาลทราย เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส หรืออาหารสัตว์เลี้ยง ที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นลำดับที่จะเป็นอันดับ 4 ของโลก”นายจรินทร์กล่าว

นายจรินทร์กล่าวว่า ปัจจัยที่จะสนับสนุนให้อาหารไทย เป็นอาหารโลก มีเหตุผลหลายประการ โดยไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีวัตถุดิบ การแปรรูป และการตลาดไม่แพ้ประเทศใด อาหารไทยเป็นที่ยอมรับในคุณภาพมาตรฐาน มีอัตลักษณ์และมีความหลากหลาย มีการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของโลกสมัยใหม่อย่างเช่นมีสมุนไพรเป็นส่วนผสม ผู้ประกอบการมีศักยภาพ และมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต

สำหรับแนวทางการทำงานต่อไป จะผลักดันให้มีการเพิ่มมูลค่าอาหารไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะเดินหน้าทำตลาดเชิงรุกด้วยการรักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดใหม่ และฟื้นฟูตลาดเก่าที่มีอยู่ โดยการทำให้ตลาดจะมีพาณิชย์จังหวัดเป็นเซลล์แมนของจังหวัด และระดับประเทศมีทูตพาณิชย์เป็นเซลล์แมนของประเทศ ที่จะร่วมมือกันทำตลาดร่วมกับภาคเอกชนทั้งออฟไลน์และออนไลน์

นอกจากนี้ จะเร่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนและใช้ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการตลาดในประเทศและส่งออก รวมทั้งจะเร่งปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคและเดินทางการทำข้อตกลงการค้าทั้งพหุภาคี ทวิภาคี และรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ไทยมีความได้เปรียบทางการค้า ขณะเดียวกัน ต้องเตรียมความพร้อมในการผลักดันอาหารไทย หลังเข้าสู่ยุคหลังวิกฤตโควิด-19 เพื่อผลักดันให้อาหารไทยไปเป็นอาหารโลกต่อไปในอนาคต

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ คือ การรักษาคุณภาพ และผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งที่ผ่านมา ได้เข้าไปช่วยปฏิรูปภาคการเกษตร ผลักดันให้เกษตรกรก้าวผ่านวิถีชีวิตแบบเดิมๆ เข้าไปเป็นพี่เลี้ยง ให้ก้าวไปสู่เกษตรกรทันสมัย เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต และยังได้เน้นนโยบายเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหาร และยังคงเดินหน้าต่อ เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ได้ประกาศวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต โดยมีเป้าหมาย 1 สร้าง 3 เพิ่ม คือ สร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก และ 3 เพิ่ม คือ 1.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2.เพิ่มจีดีพีให้กับประเทศ 3.เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับ โดยมี 4 พันธกิจ ที่จะทำร่วมกัน คือ 1.สร้าง Single Big Data เพื่อใช้ข้อมูลเดียวกัน 2.สร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อใช้ร่วมกัน 3.สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและอาหารไทย และ 4.การพัฒนาบุคลากรและผลิตภัณฑ์

ที่มา *Commerce News Agency (CNA)*

xx

เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นทั้งจากประเทศคิวบาและมาเลเซีย โดยข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับประมาณ 435-457 เหรียญสหรัฐต่อดัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 425-457 เหรียญสหรัฐต่อดัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม วงการค้าคาดว่ากิจกรรมทางการค้าจะชะลอลงในเร็วนี้เนื่องจากผู้ซื้อขอให้ราคาข้าวอ่อนตัวลงในช่วงที่จะมีผลผลิตข้าวฤดูใหม่ออกสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งคาดว่าผลผลิตข้าวจากฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (The summer-autumn rice) จะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ ขณะเดียวกันวงการค้ายังคาดว่า การส่งออกข้าวไปยังตลาดสหภาพยุโรปมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ข้อตกลงทางการค้ามีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้

The Oceanic Agency and Shipping Service รายงานว่าในช่วงระหว่างวันที่ 15-20 กรกฎาคมนี้ มีเรือบรรทุกสินค้าอย่างน้อย 8 ลำ ที่มีกำหนดเข้ามารอรับมอบข้าวที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City Port เพื่อขนถ่ายสินค้าข้าวประมาณ 105,600 ตัน

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรป (the European Commission; EC) ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการจัดการโควตานำเข้าสำหรับสินค้าเกษตรและข้าวของเวียดนามภายใต้ข้อตกลงทางการค้า

ระหว่างเวียดนามและสหภาพยุโรป (the Viet Nam-EU Free Trade Agreement; EVFTA) ที่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยในส่วนของสินค้าข้าวได้กำหนดช่วงเวลาในการนำเข้าดังนี้

1.ข้าวกล้อง (husked rice) กำหนดนำเข้าในช่วงวันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม จำนวน 10,000 ตัน ในช่วงวันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน จำนวน 5,000 ตัน และ ช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน จำนวน 5,000 ตัน

2.ข้าวสารที่สีแล้ว (milled rice) กำหนดนำเข้าในช่วงวันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม จำนวน 15,000 ตัน ในช่วงวันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน จำนวน 7,500 ตัน และ ช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน จำนวน 7,500 ตัน

3.ข้าวหอม (fragrant rice) กำหนดนำเข้าในช่วงวันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม จำนวน 15,000 ตัน ในช่วงวันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน จำนวน 7,500 ตัน และ ช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน จำนวน 7,500 ตัน ซึ่งข้าวหอมประกอบด้วยพันธุ์ Jasmine 85, ST5, ST20, Nang Hoa 9 (NàngHoa 9), VD20, RVT, OM4900, OM5451, Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Cho Dào)

ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (the Ministry of Industry and Trade; MoIT) ระบุว่า ความตกลงทางการค้าเวียดนามและสหภาพยุโรป (the Viet Nam-EU Free Trade Agreement; EVFTA) จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 โดยสหภาพยุโรปได้จัดสรรโควตานำเข้าข้าวจากเวียดนามในอัตราภาษี 0% จำนวน 80,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 30,000 ตัน ข้าวกล้องจำนวน 20,000 ตัน และข้าวหอมจำนวน 30,000 ตัน และจะทยอยปรับลดภาษีนำเข้าข้าวหักจากอัตรา 50% ลงเหลือ 0% ภายในเวลา 5 ปี

กรมศุลกากร (the General Department of Customs) รายงานว่า ในเดือนมิถุนายน 2563 เวียดนามส่งออกข้าว 450,407 ตัน มูลค่าประมาณ 227.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 506.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โดยปริมาณ มูลค่า และราคาส่งออกเฉลี่ยลดลงประมาณ 52.8%, 53.5% และ 1.9% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา (เดือนพฤษภาคม 2563 เวียดนามส่งออกข้าว 953,950 ตัน มูลค่าประมาณ 492.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยประมาณ 516.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน) และปริมาณ และมูลค่าลดลงประมาณ 24.8% และ 14.4% แต่ราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 13.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน 2563) เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 3,521,608 ตัน มูลค่าประมาณ 1,717.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 487.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โดยปริมาณ มูลค่า และราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 5%, 13% และ 18.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว

ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกประเทศที่เวียดนามส่งออกข้าวไปมากที่สุดคือ ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเวียดนามส่งออกประมาณ 1.376 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 634.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่ม 12.89% และ 30.06% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 39.08% และ 36.94% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ

ตามด้วยประเทศจีนประมาณ 0.457 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 274.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณ และมูลค่าเพิ่มขึ้น 58.51% และ 88.87% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13.0% และ 15.98% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ประเทศมาเลเซียประมาณ 0.342 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 146.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 5.18% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9.72% และ 8.55% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

กาน่าประมาณ 0.247 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 126.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 49.61% และ 60.25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7.04% และ 7.36% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ไโอวรีโคสต์ 0.214 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 93.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 16.86% และ 15.45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6.08% และ 5.47% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) อิรักประมาณ 0.09 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 47.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 50% และ 47.67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2.56% และ 2.77% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

สิงคโปร์ประมาณ 55,636 ตัน มูลค่าประมาณ 30.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 28.41% และ 28.85% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) อินโดนีเซียประมาณ 45,211 ตัน มูลค่าประมาณ 25.889 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 114.7% และ 177.28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) เซเนกัลประมาณ 41,149 ตัน มูลค่าประมาณ 14.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 2,751% และ 1,860% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ฮองกงประมาณ 39,665 ตัน มูลค่าประมาณ 21.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 42.53% และ 37.46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) โมซัมบิกประมาณ 31,123 ตัน มูลค่าประมาณ 15.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 23.44% และ 32.56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประมาณ 29,751 ตัน มูลค่าประมาณ 16.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 23.63% และ 29.54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ซาอุดีอาระเบียประมาณ 17,443 ตัน มูลค่าประมาณ 10.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 12.32% และ 18.05% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ออสเตรเลียประมาณ 12,038 ตัน มูลค่าประมาณ 7.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 72.51% และ 68.47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) สหรัฐฯ ประมาณ 11,141 ตัน มูลค่าประมาณ 7.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 51.83% และ 56.11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ใต้หวันประมาณ 10,507 ตัน มูลค่าประมาณ 5.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณลดลง 10.03% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 7.71% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) แทนซาเนียประมาณ 8,866 ตัน มูลค่าประมาณ 4.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณลดลง 1.81% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 4.77% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) เป็นต้น

ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 2563 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 951,789 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 87.16% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ส่งออกจำนวน 508,527 ตัน และเพิ่มขึ้นประมาณ 43.67% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ส่งออกจำนวน 662,473 ตัน

โดยในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ชนิดข้าวที่เวียดนามส่งออกประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 300,486 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 13,636 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 22,066 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 38,539 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 58,397 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 160,050 ตัน ข้าวหอมจำนวน 329,561 ตัน และข้าวอื่นๆ จำนวน 29,053 ตัน โดยส่งไปยังตลาดในภูมิภาคต่างๆประกอบด้วย

1. ตลาดเอเชียจำนวน 650,655 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 270,056 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 13,326 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 20,968 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 32,716 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 23,229 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 159,302 ตัน ข้าวหอมจำนวน 136,736 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 14,323 ตัน

2.ตลาดแอฟริกาจำนวน 201,521 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 20,178 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 100 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 75 ตัน ปลายข้าวขาวจำนวน 34,918 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 5 ตัน ข้าวหอมจำนวน 144,810 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 1,435 ตัน

3.ตลาดยุโรปจำนวน 13,805 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 2,048 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 24 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 120 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 34 ตัน ข้าวหอมจำนวน 8,542 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 3,037 ตัน

4.ตลาดอเมริกาจำนวน 36,963 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 4,889 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 68 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 3,950 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 260 ตัน ข้าวหอมจำนวน 27,177 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 649 ตัน

5.ตลาดโอเชียเนียจำนวน 25,262 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาว 5% จำนวน 3,316 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 118 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 1,023 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 711 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 33 ตัน ข้าวหอมจำนวน 11,336 ตัน และข้าวอื่นๆจำนวน 8,726 ตัน และตลาดอื่นๆประมาณ 3,582 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) รายงานราคาส่งออกข้าวประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยข้าวหอม Jasmine (Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาทรงตัวที่ 900 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ที่ 900 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวหอม Fragrant Rice (Sen Kra Ob - SKO) ชนิด 5% ราคาทรงตัวที่ 790 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ที่ 790 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ข้าวขาว (White Rice Premium / Soft cooking) ชนิด 5% ราคาทรงตัวที่ 540 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ที่ 540 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวึ่ง (Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคาทรงตัวที่ 565 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ที่ 565 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวอินทรีย์ (Organic White Rice) ชนิด 5% ราคาที่ 950 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวึ่งอินทรีย์ (Organic Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคาทรงตัวที่ 1,000 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ข้าวหอมอินทรีย์ (Organic Jasmine - Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาทรงตัวที่ 1,400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวกล้องหอมอินทรีย์ (Organic Brown Jasmine – Premium quality) ราคาทรงตัวที่ 1,370 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the National Bureau of Statistics; NBS) รายงานว่า ผลผลิตธัญพืชในช่วงฤดูร้อนของปี 2020 คาดว่ามีประมาณ 14.81 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยพื้นที่เพาะปลูกธัญพืชมีประมาณ 163.56 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลได้มีการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศ ทำให้มีการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกธัญพืชมากขึ้น โดยเน้นไปที่ธัญพืชที่ตลาดมีความต้องการสูง และให้ผลตอบแทนที่มากกว่า

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่นั้น มีปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 1.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก และมีการปรับปรุงการจัดการไร่นาที่ดีขึ้น รวมทั้งมีการกำจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ฤดูการผลิตฤดูร้อน (Summer grain) ถือเป็นฤดูการผลิตแรกของปี
ที่มา *Oryza.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) เปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบ CPTPP Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2021 (เมษายน 2020-มีนาคม 2021) ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวประมาณ 1,000 ตัน จากประเทศสมาชิกกลุ่ม CPTPP

ทั้งนี้ ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; CPTPP) เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2006 มีชื่อเดิมว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) และมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ แต่หลังจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกไปเมื่อต้นปี 2017 ประเทศสมาชิกที่เหลือก็ตัดสินใจเดินทางมาความตกลงต่อโดยใช้ชื่อใหม่ว่า CPTPP ปัจจุบัน สมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม
ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในระดับทรงตัวท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่อยู่ในระดับปานกลาง โดยสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศแถบเอเชียและแอฟริกาเป็นอุปสรรคสำคัญเพราะทำให้ประสบปัญหาด้านลอจิสติกส์ โดยข้าวขึ้น 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 377-382 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวและพืชชนิดอื่นๆ ในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม 2020) ปีการผลิต 2020/21 ได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากที่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว (ฤดูฝนหรือฤดูมรสุมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน) โดยข้อมูลวันที่ 17 กรกฎาคม 2020 มีการเพาะปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 105.3 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 18.6% เมื่อเทียบกับ 88.75 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับการเพาะปลูกพืชทุกชนิดในฤดูการผลิต Kharif crop มีประมาณ 432.41 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 21.2% เมื่อเทียบกับ 356.79 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย (the India Meteorological Department; IMD) รายงานว่า นับตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 มาจนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา อินเดียมีปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมประมาณ 338.3 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 308.4 มิลลิเมตร ประมาณ 9.7%

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย (IMD) รายงานว่า นับตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 มาจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา อินเดียมีปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 8% โดยภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีฝนมากกว่าค่าปกติประมาณ 8% 14% และ 17% ตามลำดับ ขณะที่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือยังมีฝนต่ำกว่าปกติประมาณ 17%

กรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย (IMD) พยากรณ์ว่า ในช่วงที่สองของฤดูฝนในปีนี้จะฝนตกในระดับปกติ โดยอยู่ในช่วง 96-104% (+/- 4%) ของค่าเฉลี่ยระยะยาว (the long period average; LPA) โดยในเดือนกรกฎาคมจะมีฝนประมาณ 103% และในเดือนสิงหาคมจะมีประมาณ 97% (+/- 9%)

ทางด้านกระทรวงทรัพยากรน้ำ (The Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 123 แห่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 61.71 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นประมาณ 51% เมื่อเทียบกับจำนวน 41.09 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้นประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 57.98 พันล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 36% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 171.1 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นเดือนที่ 12 ของปีงบประมาณ 2019/20 (กรกฎาคม 2562-มิถุนายน 2563) ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน 285,665 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.16% เมื่อเทียบกับจำนวน 282,397 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 แต่ลดลง 19.29% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2563 ที่มีการส่งออกจำนวน 353,931 ตัน โดยในเดือนมิถุนายน 2563 ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิ 56,336 ตัน ลดลง 39.07% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2563 และลดลง 9.04% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2562 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออก 229,329 ตัน ลดลง 12.29% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2563 แต่เพิ่มขึ้น 4.02% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2562

ทั้งนี้ในช่วง 12 เดือน (กรกฎาคม 2562-มิถุนายน 2563) ของปีงบประมาณ 2019/20 (กรกฎาคม 2562-มิถุนายน 2563) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,166,130 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,120,137 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 890,207 ตัน เพิ่มขึ้น 34.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 659,571 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,275,923 ตัน ลดลงประมาณ 5.34% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,460,566 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562

สำหรับมูลค่าการส่งออกในช่วง 12 เดือนอยู่ที่ 2,175.493 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 5.12% เมื่อเทียบกับ 2,069.618 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 790.792 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 24.63% เมื่อเทียบกับ 634.532 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 1,384.701 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 3.51% เมื่อเทียบกับ 1,435.086 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562

ในปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,104,983 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,096,446 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิ

จำนวน 668,763 ตัน เพิ่มขึ้น 19.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 560,959 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 และส่งออก ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจำนวน 3,436,220 ตัน ลดลงประมาณ 2.81% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,535,487 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 ส่วนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,069.616 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.67% เมื่อเทียบกับ 2,035.591 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาติอยู่ที่ 639.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 9.87% เมื่อเทียบกับ 581.847 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติอยู่ที่ 1,403.366 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 1.61% เมื่อเทียบกับ 1,453.744 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2019/20 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2562-14 กรกฎาคม 2563 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 1,382,415 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.61% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,216,861 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 264,260 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 62.59% เมื่อเทียบกับจำนวน 162,529 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,118,155 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.05% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,054,332 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 36,430 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-14 กรกฎาคม 2563 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 291,258 ตัน ฝรั่งเศส 184,142 ตัน เนเธอร์แลนด์ 174,793 ตัน สเปน 105,138 ตัน อิตาลี 102,237 ตัน โปแลนด์ 92,569 ตัน เยอรมนี 74,269 ตัน โปรตุเกส 81,977 ตัน เบลเยียม 67,797 ตัน บัลแกเรีย 50,748 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,113 ตัน สวีเดน 32,020 ตัน ลิทัวเนีย 18,295 ตัน สโลวาเกีย 11,534 ตัน เดนมาร์ค 9,348 ตัน โรมาเนีย 10,314 ตัน ฮังการี 7,926 ตัน ออสเตรีย 6,480 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-13 กรกฎาคม 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 191,242 ตัน เพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 103,343 ตัน เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 80,403 ตัน ลดลง 15.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 43,509 ตัน ลดลง 19.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากอูรุกวัย 36,602 ตัน ลดลง 7.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากไทยจำนวน 171,583 ตัน เพิ่มขึ้น 27.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 153,143 ตัน ลดลง 7.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 129,393 ตัน ลดลง 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 102,258 ตัน เพิ่มขึ้น 29.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 97,566 ตัน เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาจำนวน 287,228 ตัน เพิ่มขึ้น 15.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 42,200 ตัน เพิ่มขึ้น 37.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 25,071 ตัน เพิ่มขึ้น 50.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 21,305 ตัน ลดลง 7.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากรัสเซียจำนวน 12,090 ตัน เพิ่มขึ้น 77.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-13 กรกฎาคม 2563 นั้น ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สหราชอาณาจักร 181,263 ตัน เนเธอร์แลนด์ 106,049 ตัน โปรตุเกส 74,269 ตัน เบลเยียม 55,865 ตัน สเปน 51,252 ตัน ฝรั่งเศส 45,726 ตัน อิตาลี 46,306 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 156,539 ตัน สหราชอาณาจักร 105,355 ตัน เนเธอร์แลนด์ 94,719 ตัน เยอรมนี 84,647 ตัน อิตาลี 48,022 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 206,920 ตัน สหราชอาณาจักร 73,029 ตัน เนเธอร์แลนด์ 44,589 ตัน ฝรั่งเศส 41,830 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-14 กรกฎาคม 2563 มีการส่งออกข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 200,565 ตัน ลดลง 8.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 220,301 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 161,568 ตัน ลดลงประมาณ 13.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 185,906 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 38,997 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.38% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,395 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 3,924 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-14 กรกฎาคม 2563 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 107,473 ตัน โปรตุเกส 37,002 ตัน สเปน 24,039 ตัน บัลแกเรีย 7,339 ตัน โรมาเนีย 6,009 ตัน เบลเยียม 6,831 ตัน กรีซ 2,840 ตัน โปแลนด์ 2,451 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 1,174 ตัน เยอรมนี 1,110 ตัน สโลเวเนีย 899 ตัน เนเธอร์แลนด์ 597 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

อาร์เจนติน่า

สถาบัน Instituto Nacional de Estadisticay Censos รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 2020 ประเทศอาร์เจนติน่าส่งออกข้าวประมาณ 49,268 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 32% เมื่อเทียบกับจำนวน 37,458 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 81% เมื่อเทียบกับจำนวน 27,182 ตัน ที่ส่งออกในเดือนเมษายน 2020 ที่ผ่านมา โดยในเดือนพฤษภาคม 2020 มีการส่งออกข้าวขาวจำนวน 46,984 ตัน ข้าวกล้องจำนวน 1,797 ตัน และข้าวหักจำนวน 487 ตัน

ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤษภาคม 2020) มีการส่งออกข้าวจำนวน 140,563 ตัน ลดลงประมาณ 30% เมื่อเทียบกับจำนวน 200,928 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้าวขาวจำนวน 110,059 ตัน ข้าวกล้องจำนวน 30,016 ตัน และข้าวหัก 487 ตัน

ในปี 2019 อาร์เจนติน่าส่งออกข้าวประมาณ 407,968 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 385,175 ตัน ในปี 2018

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2020/21 (เมษายน 2021-มีนาคม 2022) ประเทศอาร์เจนติน่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 1.26 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 1.24 ล้านตัน ในปี 2019/20 เนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวมากขึ้น โดยในปี 2020/21 คาดว่าพื้นที่ปลูกข้าวจะมีประมาณ 1.2 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจาก 1.16 ล้านไร่ในปี 2019/20 เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกจูงใจให้เกษตรกรปลูกข้าวมากขึ้น ทำให้มีรายได้มากขึ้น ประกอบกับสต็อกข้าวในประเทศอยู่ในระดับต่ำ

ทางการส่งออกข้าวในปี 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 360,000 ตันเท่ากับปีก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่จะส่งข้าวสารไปยังประเทศชิลี และบราซิล และส่งข้าวเปลือกไปยังประเทศบราซิล นอกจากนี้อาร์เจนตินายังเข้าร่วมการประมูลซื้อข้าวของรัฐบาลอิรักด้วย ส่วนตลาดอื่นที่อาร์เจนติน่าส่งออกข้าว เช่น คิวบา สเปน เซเนกัล เป็นต้น นอกจากนี้ อาร์เจนติน่ากำลังพยายามที่จะขยายตลาดส่งออกข้าวไปยังประเทศอื่นๆ ด้วย เช่น เม็กซิโก เวเนซุเอล่า และประเทศในแถบอเมริกากลาง เช่น คอสตาริกา และปานามา

สำหรับการบริโภคข้าวนั้น ในปี 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 465,000 ตัน ลดลงจากประมาณการณ์ที่ 480,000 ตัน ในปี 2019/20 เนื่องจากคาดว่าภาวะระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปี 2019/20 จะทำให้ประชาชนมีการซื้อข้าวตุนไว้มากขึ้นเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนในช่วงที่ถูกจำกัดการเดินทางติดต่อกัน แต่สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในปี 2020/21 ซึ่งความต้องการบริโภคจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้วย

ส่วนสต็อกข้าวสิ้นปีนั้น คาดว่าในปี 2020/21 จะมีสต็อกข้าวสารคงเหลือประมาณ 30,000-40,000 ตัน เท่ากับในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

